



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สสท. ตีวเข้ม บริหารสหกรณ์ กรรมการใหม่

สสท. เดินสาย เหนือ อีสาน พบ กรรมการใหม่ สหกรณ์จากทุกประเภท ให้ความรู้ บริหาร เน้นอุดมการณ์ สหกรณ์ และ ยึดหลักสหกรณ์ ๗ ข้อ ย้ำหัวใจหลัก บริหารเน้นประโยชน์ของสมาชิกคือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดอบรมกรรมใหม่สหกรณ์ทุกประเภท ในภาคเหนือและอีสาน โดยมีนาย วิฑูรย์ แนวพานิช ประธาน ฯ และคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯร่วมให้ความรู้ ได้แก่ นายทนต์ศักดิ์ กุลชูศรี รอง ประธานฯคนที่ ๒, นายวิเชียร พวงศรี, นายสันติ ขจรเวชไพศาล นายพิระพันธ์ เหมะรัต พร้อมด้วย นายณกรณ์ ตรรกะวิรพัต ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและนายสุทัศน์ จันทร์เจียบ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้ ภาคเหนือ จัด ณ โรงแรม Topland จังหวัดพิษณุโลก มีว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัด เป็นประธานเปิด และภาคอีสาน ณ โรงแรมเจริญ โรงแรมอุดรธานี มีนายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่าสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อม บรรยายพิเศษ

นายวิฑูรย์ แนวพานิช กล่าวให้ความรู้แก่ กรรมการสหกรณ์ใหม่ทั้งภาคเหนือและอีสานที่มาร่วมอบรม หลักสูตร “หลักการบริหารสหกรณ์สำหรับกรรมการใหม่” ว่า สหกรณ์ เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่ระดับ ชุมชน ถึงประเทศ ในการที่เราเพิ่งมาเป็นกรรมการใหม่เราต้องเน้นและเข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดถือในหลักสหกรณ์ ๗ ข้อ คือ ๑. เปิดรับสมาชิกด้วยความสมัครใจ คือ คนที่มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นต้องเกิดจากความสมัครใจไม่ใช่ต้องฝืนใจ ให้มาเป็นเพราะหากเกิดจากความไม่สมัครใจ ความรู้สึกรักและสำนึกของความเป็นเจ้าของสหกรณ์จะไม่เกิด ๒. การ ควบคุมการดำเนินงานโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย ๓. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก คือทำธุรกิจใดต้องให้ สมาชิกมีส่วนร่วม เช่นสินค้าเกษตรชนิดใดที่จะนำมาจำหน่ายต้องสำรวจสอบถามกับสมาชิกว่าเขาต้องการหรือไม่ตรงกับ สิ่งที่เขาอยากได้หรือไม่ เพราะถ้าสหกรณ์ทำธุรกิจแล้วไม่ได้ความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์แล้วก็ไม่มีความประสบความสำเร็จ ๔. การปกครองตนเองและเป็นอิสระ ๕. การศึกษาอบรมและสารสนเทศ ซึ่งต้องทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่า พร้อมเติมน้ำหรือเติมความรู้ให้กับตัวเองตลอดเพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่ง ๖ การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเชื่อมโยง เครือข่าย และ ๗ การเอื้ออาทรต่อชุมชน

กรรมการใหม่ ต้องศึกษาอะไรใหม่ การเรียนจากกรรมการรุ่นพี่รุ่นเก่า เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ด้วยปัจจุบันมีสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป เราจึงต้องหาความรู้ใหม่ๆให้มากที่สุด ด้วย เช่น ความรู้ที่จะใช้ในการปรับตัวรับยุคเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC การเป็นกรรมการแม้จะไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ ๑๐๐ % แต่ต้องทำให้ดีที่สุด โดยยึดหลัก การทำเพื่อสมาชิก